



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนตรอ

ที่ ๒๐๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหน้าที่แทน
กรณีตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลดอนตรอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพประกอบ
กับการประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารบุคคลของเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ รักษาราชการ
แทน หรือปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนกรณีหัวหน้าราชการว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

บัญชีรายชื่อผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน
 แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลคอนตรอ ที่ ๒๐๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่ง)	รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน ลำดับที่ ๑ ชื่อ-สกุล (ตำแหน่ง)	รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน ลำดับที่ ๒ ชื่อ-สกุล (ตำแหน่ง)	รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน ลำดับที่ ๓ ชื่อ-สกุล (ตำแหน่ง)	รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน ลำดับที่ ๔ ชื่อ-สกุล (ตำแหน่ง)	หมายเหตุ
๑.	นางนุชรี สุดแก้ว (ปลัดเทศบาล)	นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก (ผู้อำนวยการกองคลัง)	นายไพฑูล มานพพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	นายสุพรชัย ทองเสมอ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)	-	-
๒.	นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก (ผู้อำนวยการกองคลัง)	น.ส.ณิชากรีย์ สุดสาย (นักวิชาการเงินและบัญชี)	น.ส.ชศรินทร์ สุวรรณไชย (นักวิชาการพัสดุ)	น.ส.ปัทมา พูนพั่ง (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)	น.ส.พัชร์พิมล แซ่จิว (นักวิชาการเงินและบัญชี)	-
๓.	นายไพฑูล มานพพันธ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	นายวิศิษฎ์ จันทร์ไพโรพฤกษ์ (นายช่างโยธา)	-	-	-	-
๔.	นายสุพรชัย ทองเสมอ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)	นายสาโรจน์ แสงดำ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	นายปภาน บวรธนสาร (นักวิชาการเกษตร)	นางอนงค์ รัตนะ (นักจัดกิจกรรมทั่วไป)	นายสมชาย ดวงมุสิก (นักพัฒนาชุมชน)	-

หมายเหตุ ๑. หากผู้รักษาราชการแทนในลำดับที่ ๑ ไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทน ตามลำดับ

๒. ผู้รักษาราชการ สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ โดยปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้มอบหมาย